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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักโภชนาการ คร้ังที่ 3/2565 
วันพุธท่ี 7 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – ๑3.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร ช้ัน 5 อาคาร 4 ส านักโภชนาการ และ ผ่านระบบออนไลน ์
 
 

ผู้มาประชุม 
 1. ดร.พญ.สายพิณ  โชติวิเชียร   ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ       ประธาน 
 2. นางณัฐวรรณ   เชาวน์ลิลิตกุล   นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านโภชนาการ) 

3. นางสาวศศิพร  ตัชชนานุสรณ์   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
4. พญ.สุนิสา  ศุภเลิศมงคลชัย  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
5. นางภัทธิรา   ยิ่งเลิศรัตนะกุล   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6. นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
7. นายสุพจน์  รื่นเริงกล่ิน  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
8. นางสาววารีทิพย์ พึ่งพันธ ์   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
 9. นางกุลนันท์  เสนค า   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
 10.นางอุษา   กล่อมเอี้ยง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวบังเอิญ ทองมอญ  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ                 (Online) 

  2. นางสาวณิชชพัณณ์  ฐิระโกมลพงศ์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ   (Online) 
3. ดร.วรรณชนก  บุญช ู   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
4. นางสาวทิพรดี  คงสุวรรณ  นักโภชนาการปฏิบัติการ            (Online) 

  5 .นางสาวจุฑารัตน์       สุภานุวัฒน ์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ   (Online)
  6. นางสาวนาตยา อังคนาวิน  นักโภชนาการช านาญการ     (Online) 

7. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล  นักโภชนาการปฏิบัติการ                         (Online) 
8. นางสาวกุลธิดา รักกลัด   นักโภชนาการปฏิบัติการ 

  9. นางสาววริษา  วงศ์วาณิชวัฒนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
  10. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูรย ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจอื่น) 

1. นพ.ธีรภัทร  อัตวินิจตระการ  นายแพทย์ช านาญการ
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เร่ิมประชุมเวลา 09.20 น.      
วาระ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 

วาระที่ 1 
ประธานแจ้งเพือ่
ทราบ 

ดร.พญ.สายพิณ  โชติวิเชียร ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
1. กิจกรรม Weekly Stand Up Meeting ประจ าสัปดาห์ ขอใหห้ัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มให้ความส าคัญและทวนสอบเรื่องก่อนส่งเข้า

ไลน์กลุ่ม คกก.สภ.  
2. การประชุมคณะกรรมการไอโอดีนแห่งชาติ ในวันท่ี 31 มี.ค.65 ขอให้คณะกรรมการและคณะท างานทุกคนรักษาสุขภาพ 

ให้พร้อมก่อนวันงาน และด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ี และขอให้ น.ส.ปัทมาภรณ์ อักษรชู นักวิทยาศาตร์การแพทย์ช านาญการ 
และน.ส.ปัทมา ดวงมุสิก นักโภชนาการปฏิบัติการ มาช่วยทีมวิชาการของคณะท างานไอโอดีนฯ 

3. ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บังเอิญ ทองมอญ นักโภชนาการช านาญการพิเศษ และ น.ส.ปัทมาภรณ์ อักษรชู นักวิทยาศาตร์
การแพทย์ช านาญการ ท่ีได้รับรางวัล TCN Awards   

รับทราบ 

วาระที่ 2 
รับรองรายงานการ
ประชุม 

1. แก้ไขหน้า 4 วาระท่ี 4.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานคณะท างาน กพว.ฯ จากเดิม “เร่ง review Nutrient Profile เป็น 
“เร่ง review งานวิจัยอาหารท่ีห้ามท าการตลาด” 

2. แก้ไขหน้า 4 วาระท่ี 4.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานคณะท างาน กพว.ฯ  โดยเพิ่มรายละเอียดหัวข้อ “ประชุมปรับปรุงข้อ
ปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี เมื่อวันท่ี 28 ม.ค.65” เป็น “มติให้  
- ผู้สูงอายุ พิจารณาปรับปริมาณผักให้ลดลง และเพิ่มปริมาณผลไม้ มติให้ทุกกลุ่มพลังงาน (1,400 1,600 1,800  

กิโลแคลอรี) และการแบ่งตามการดื่มนม (ไม่ด่ืมนม, ด่ืมนม 1 แก้ว, ด่ืมนม 2 แก้ว) แนะน าให้กินผัก 3 ทัพพี 
ต่อวัน ผลไม้ 3 ส่วนต่อวัน และนมพร่องมันเนย 

- หญิงต้ังครรภ์ และหญิงให้นมบุตร พิจารณาตรวจสอบปริมาณเนื้อสัตว์ของหญิงต้ังครรภ์ไตรมาส 3 และหญิงให้นมบุตร
อายุ 0 - 5 เดือน มติให ้ปริมาณเนื้อสัตว์มีปริมาณเพียงพอ ท้ังนี้ให้ปรับปริมาณอาหารหญิงให้นมบุตร 0-5 เดือน ตาม
ปริมาณเดียวกับหญิงต้ังครรภ์ ไตรมาส 3 และหญิงให้นมบุตร 6-11 เดือน ให้ใช้ปริมาณเดียวกับหญิงต้ังครรภไ์ตรมาส 2”  

3. แก้ไขหน้า 5 วาระท่ี ๔.3 ความก้าวหน้าการด าเนินงานคณะท างานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ จากเดิม “น าเสนอ
รูปแบบการจัดการข้อมูลตัวชี้วัดเฝ้าระวังทางโภชนาการของแต่ละกลุ่มวัยด้วย Google Data Studio” เป็น“ก าหนดรูปแบบ
การจัดการข้อมูลตัวช้ีวัดเฝ้าระวังทางโภชนาการของแต่ละกลุ่มวัยด้วย Google Data Studio ได้แก่  

1.1  ข้อมูลภาพประเทศ รายปี ย้อนหลัง 5 ปี (2561-2565) 
1.2  ข้อมูลรายเขต ย้อนหลัง 5 ปี 
1.3  ข้อมูลแต่ละเขตแยกรายจังหวัด เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี 
1.4  ข้อมูลรายจังหวัดของปีปัจจุบัน (เรียงล าดับจากดีท่ีสุด ไป แย่ท่ีสุด) 
1.5  จังหวัดท่ีมีผลการด าเนินงานดีท่ีสุด 10 จังหวัดแรก (ระบุเขต)  

รับทราบ 
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วาระ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
4. แก้ไขหน้า 5 วาระท่ี ๔.3 ความก้าวหน้าการด าเนินงานคณะท างานพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการ จากเดิม “จัดท า

ตัวอย่างรูปแบบการจัดการข้อมูลเป็น Template ต้ังต้น” เป็น “จัดท าตัวอย่างรูปแบบการจัดการข้อมูลเป็น Template  
รูปแบบละ 1 ตัวอย่าง” 

5. แก้ไขหน้า 8 วาระท่ี 6.7 Weekly Stand up Meeting จากเดิม “น าเสนอในภาพคลัสเตอร์วัยเรียน” เป็น “น าเสนอใน
ภาพรวมส านักโภชนาการ” 
 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและผล
การด าเนินงาน
โครงการส าคัญ 
ส านักโภชนาการ  
เดือนตุลาคม 2564 
– กุมภาพันธ์ 2565 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.สิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น าเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. ข้อมูลจากระบบ GFMIS/PO/ตัดเงินในส านัก ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 งบประมาณท้ังส้ิน 19,712,948 บาท   

- เบิกจ่ายภาพรวม (GFMIS) 11,628,365 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.99 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 45)  
- เบิกจ่ายงบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 44.98 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 45)  
- เบิกจ่ายงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 75.71 สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 51)  

 

 
 
 
 
 

1. รับทราบ และมอบหมาย
ใหทุ้กกลุ่มเร่งรัดการ
เบิกจ่ายตามแผน  

2. กลุ่มงานท่ีเบิกจ่ายไม่ได้
ตามแผน ขอใหเ้ป็น
บทเรียนและวางแผนการ
ท างานในรอบ 6 เดือน
หลังอย่างเหมาะสมต่อไป 

3. ประธานมอบหมาย ให้
เตรียมข้อมูลน าเสนอผล 
Food Marketing ในเวที
การประชุมวิชาการกรม
อนามัย ด้านวิชาการ 
เดือนมิ.ย.65 
- กลุ่ม สร. เตรียมข้อมูล
น าเสนอ 

    - กลุ่ม วร. ประสานวาระ
การน าเสนอ 
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วาระ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 

 
ข้อสังเกต/ค าช้ีแจง จากการสรุปสถานะการเบิกจ่ายงบด าเนินงานรายกลุ่มงาน 

- รองผอ. ฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด โดยจัดจ้าง 2 เรื่องคือ 1) จัดจ้างฐานข้อมูลสารอาหาร
ของอาหารท่ีนิยมบริโภค 2) จัดจ้างวิเคราะห์ปริมาณอาหารท่ีแนะน า 1 วัน ซึ่งก าหนดส่งมอบงานแผนอยู่ใน 2 ไตรมา
สุดท้าย 

- ผู้ช่วยผอ. แจ้งว่า ยอดการเบิกจ่ายไม่ตามแผน เนื่องจาก ศอ.2 ไม่ได้เบิกค่าเดินทางประชุมกับส านักโภชนาการ  
(แม้จะ Confirm ล่วงหน้าแล้ว) และบางศอ.ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด 

- กลุ่ม วร. แจ้งว่า การจัดท าแนวทางหลักสูตรฯ ไม่สามารถท าได้ตามแผน เนื่องจากแนวทางและคลิปยังต้องมีปรับแก้ไข
เพิ่มเติม คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 4  

- กลุ่ม อก. แจ้งว่า ยอดท่ียังเบิกจ่ายไม่ได้คือค่าจ้างเหมาบริการ  
- กลุ่ม วต. แจ้งว่า ยอดเบิกจ่ายท่ีใช้จัดจ้างรณรงค์สาวไทยแก้มแดงมีการเล่ือนวันส่งมอบงานเป็นเดือน เม.ย.65 และส าหรับ

การจัดประชุมคณะท่ี 1 คณะอนุกรรมการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย  
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วาระ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
2. กิจกรรมที่ด าเนินงานเดือน ก.พ. 65 และแผนการด าเนินงานในเดือน มี.ค. 65 (ตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อสังเกต/ค าชี้แจง ต่อแผนการด าเนินงานในเดือน มี.ค. 65 
- กลุ่ม ทอ. แจ้งว่า แผนกิจกรรมท่ี 6 ประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการกินสร้างความรอบรู้ด้านอาหารฯ 

งบประมาณ 60,500 บาท ในเดือนมี.ค.65 เล่ือนเป็นเดือน มิ.ย.65 โดยประธานกล่าวว่า เนื่องจากเป็นกิจกรรม 
event ต้องวางกลไกในการรองรับเพื่อการขับเคล่ือนงานไปสู่ภาคีเครือข่ายให้ชัด เจนก่อน ขอให้กลุ่มวางแผนการ
ด าเนินงานให้ครอบคลุม 

- ประธานมอบหมาย กลุ่ม สร. และ วร. แผนกิจกรรมท่ี 10 การประชุมเพื่อการพัฒนาและผลักดันร่างกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ส าหรับเด็ก ให้เตรียมข้อมูลน าเสนอผลในเวทีการ
ประชุมวิชาการกรมอนามัย ด้านวิชาการ เดือนมิ.ย.65  

 
3. กิจกรรมที่ต้องติดตาม/เร่งรัด (PO+ตัดเงินส านัก) ประกอบด้วย 

 -  งบด าเนินงาน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) ซื้อน้ ายาสารมาตรฐานตัวอย่างและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับทดสอบความช านาญฯ  
    2) จ้างจัดงานรณรงค์สาวไทยแก้มแดงผ่านส่ือออนไลน์ 3) ค่าวัสดุบริโภคเตรียมตัวอย่างและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
    4) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 
-  งบลงทุน 1 กิจกรรม คือ เครื่องวิเคราะห์วิตามินดี เอ อี เบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระ   

วาระที่ 4 เร่ืองเพื่อ
ทราบ 
4.1 ความก้าวหน้า
การด าเนินงาน
คณะท างานพัฒนา
วิชาการ (กพว.) และ
การจัดการความรู้ 
(KM)        
 

 
นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างาน กพว.ฯ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงาน เดือน ก.พ.65  

1.1 การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ (ABCD Assessment) เล่ือนการอบรม
จากวันท่ี 22–25 ก.พ.65 เป็นเดือน พ.ค.65 เนื่องจากวิทยากรติดปัญหาสุขภาพ 

1.2 Nutrient Profile : รวบรวมเอกสารข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมประเด็นอาหารห้ามท าการตลาดท่ีส่งผลต่อสุขภาพและ 
      พฤติกรรมการบริโภคอาหารห้ามท าการตลาดของเด็ก  
1.3 การปรับปรุง FBDGs : การจัดท าปริมาณอาหารท่ีแนะน าใน 1 วัน ส าหรับเด็กอายุ 6-11 ปี แยกตามกิจกรรมทางกาย 3  
      ระดับ อาจารย์อุไรพรขอจัดท าเพียงระดับเดียวคือ กิจกรรมเบา เพื่อให้สอดคล้องกับการค านวณงบประมาณและ 
      ระยะเวลา ตามท่ีตกลงกันเมื่อปลายปีงบประมาณ 2564 ส่วนกิจกรรมปานกลางและหนัก จะท าในปีงบประมาณ 2566  
     หากจ าเป็นต้องท า โดยขอให้ตรวจสอบรายงานการประชุม ถ้าถูกต้อง สอบถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการ FBDG อีกครั้ง 

 
รับทราบ และประธาน
มอบหมาย กลุ่ม สร. รายงาน
ความก้าวหน้าเรื่องการ
ประเมินทดสอบการยอมรับ 
FBDGs ว่าก าหนดแล้วเสร็จ
ยังเป็นไปตามแผนในเดือน 
ม.ิย.65 อยู่หรือไม ่
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วาระ สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
- เตรียม TOR การจัดจ้างวิเคราะห์ปริมาณอาหารท่ีแนะน าใน 1 วัน ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี 6-11 ปี และ 12-18 ปี 

ประสานอาจารย์อุไรพร จิตต์แจ้ง เพื่อจัดท าใบเสนอราคา 
- ส่งมอบงานงวดท่ี 1 ข้อมูลอาหารท่ีนิยมบริโภคของเด็กอายุ 2 - 5 ปี งบประมาณ 161,000 บาท 

2. แผนการด าเนินงาน เดือน มี.ค.65  
2.1 ประชุมคณะท างานพัฒนาวิชาการ (กพว.) ฯ ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 18 มี.ค.65 
2.2 Nutrient Profile เตรียมเอกสารการจัดประชุมคณะกรรมการฯ และประสานงานจัดประชุมฯ เล่ือนเป็นวันท่ี 11 เม.ย.65  
      เนื่องจากวันว่างของคณะกรรมการไม่ตรงกัน 
2.3 การปรับปรุง FBDGs : จัดจ้างวิเคราะห์ปริมาณอาหารท่ีแนะน าให้บริโภคใน 1 วัน ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี 6-11 ปี และ 12-18 ปี      
      งบประมาณ 500,000 บาท   
 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
- นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล รองผอ. ฝ่ายวิชาการ ขอให้กลุ่ม อก. วางระบบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีอ านวยความสะดวกในการ

ส่งเอกสารหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ในแต่ละปีให้แก่ผู้รับจ้าง 
- ประธาน เสนอแนะว่า การปรับปรุง FBDGs ข้อท่ีไม่สามารถด าเนินการภายในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากอาจารย์จ าเป็นต้อง

ใช้ระยะเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายและตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ขอให้เล่ือนเป็นปงีบงบประมาณ
ถัดไป 

4.2 ความก้าวหน้า
การด าเนินงาน
คณะท างานก ากับ
ติดตามตัวชี้วัดตาม
ค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ 

นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างาน PA รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานจัดประชุมคณะท างานฯ  
ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 15 ก.พ.65 โดยมีมติ ดังนี ้

1. ให้ทุกตัวชี้วัดรายงาน output และ outcome ตัดข้อมูล ณ วันท่ี 28 ก.พ.65 (รอบ 5 เดือนแรก 2565) ตาม Template 
และเน้นย้ าการรายงานในระบบ DOC 4.0 ข้อ 4-5 ภายในวันท่ี 1-10 มี.ค.65 

2. ให้ทุกตัวช้ีวัด เตรียมวิเคราะห์และรายงานตาม Template ระดับท่ี 1 - 3 (Assessment/Advocacy/Management)  
รอบ 5 เดือนหลัง 2565 โดยระดับ 1 Assessment หากวิเคราะห์สถานการณ์แล้วเหมือนเดิม ก็สามารถใช้มาตรการเดิม
ได้ โดยระบุเหตุผลด้วย 

3. ข้อสังเกตและข้อแนะน าต่อตัวช้ีวัด 
 ตชว. 1.11 เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน และ ตชว. 1.19 ผู้สูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ : การผลิต

ส่ือ/คู่มือ ควรคาดการณ์เผ่ือเวลาล่าช้า ดังนั้น ในปี 2566 ต้องมีต้นฉบับก่อน จึงจะจัดจ้างท าส่ือได้ 
 ตชว. 1.16 วัยท างานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ : ระบุระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมรอบ 5 เดือนหลัง และ

ติดตามเร่งรัด ศอ. ท่ียังไม่บรรลุเป้า 

รับทราบและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบทุกตัวช้ีวัด
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
และมอบให้  
1) กลุ่ม ทอ. เร่งติดตามผล 

ตชว. 1.17 การพัฒนา
เมนูชูสุขภาพ Healthy 
Canteen และการสร้าง
ความรอบรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการแก่จนท.
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 ตชว. 1.17 วัยท างานอายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ : เร่งกิจกรรมติดตามผลการพัฒนาเมนูชูสุขภาพ 

Healthy Canteen และการสร้างความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการแก่จนท.ระดับอ าเภอ จาก ศอ. โดยวิธี
ออนไลน ์ 

 ตชว. 2.2 องค์กรสร้างสุขท่ีมีคุณภาพ (HWP) : เร่งประชาสัมพันธ์บุคลากรให้เข้ารับการประเมินภาวะโภชนาการ
ระหว่างวนัท่ี 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2565 รวมทั้งการตรวจสุขภาพช่องปาก ท่ีอาจคลาดเคล่ือนการได้รับหนังสือราชการ 
และท าหนังสือเวียนแจ้งรายละเอียดการกรอก CV Risk score   

 ตชว. 2.3 งบประมาณ : ใหต้รวจสอบแผนงบประมาณของโครงการ ดึงประเด็นมาวิเคราะห์ว่ามีส่วนไหนท่ีท าให้การ
เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้า และแต่ละกลุ่มปรับแผนงบประมาณท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน ภายในรอบพิจารณา
คะแนนของ กพร. 

 ตชว. 2.4 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) : ใหเ้พิ่มรายงาน output เรื่องการสร้างผลงานวิชาการด้านโภชนาการ คือ การ
ปรับปรุงปริมาณอาหารของหญิงต้ังครรภ์ หญิงให้นมบุตร และแนบตาราง โดยปรึกษาทีมเลขา FBDGs 

 ตชว. 2.5 แผนปฏิบัติการ : การจัดซื้อจัดจ้างท่ียังไม่มีต้นฉบับ ควรก าหนดเป็นปีถัดไป ค านวณจ านวนกิจกรรมท่ีไมไ่ด้
ด าเนินงานตามแผนในแต่ละรอบการประเมิน เพื่อเป็นเป้าหมายและก ากับติดตามไม่ให้มีกิจกรรมท่ีไม่ได้ด าเนินงาน
ตามแผนเกินเป้าหมาย 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
- นายสุพจน์ รื่นเริงกล่ิน ประธานคณะท างาน HWP ช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องการตรวจสุขภาพช่องปากว่า สามารถใช้หลักฐาน

การตรวจจากคลินิก/รพ.เอกชนได้ และส านักทันตสาธารณสุขจะเปิดบริการเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการแจ้งให้บุคลากร
รับทราบอีกครั้ง และใช้ประเด็นนี้ในการตรวจประเมินรอบ 5 เดือนหลัง 2565 และการอุทธรณ์ 5ส. ไม่ได้คะแนน
เพิ่มเติม เนื่องจากพบม่านช ารุดในห้องพขร. 

- นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างาน PA ขอผู้รับผิดชอบทุกตัวช้ีวัด ให้ความส าคัญในการเข้าร่วมประชุม 
และหากมีประเด็นปัญหาเกิดข้ึนให้รายงานในท่ีประชุมเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา 

ระดับอ าเภอ จาก ศอ. 
โดยวิธีออนไลน ์

2) ทุกกลุ่มงาน วิเคราะห์
กิจกรรมตามแผนของ
รอบ 5 เดือนแรก หาก
ประเมินแล้วว่าไม่
สามารถด าเนินการได้
ทัน ให้รีบท าอนุมัติปรับ
แผน เนื่องจากจะมีผล
ต่อ ตชว.2.3 และ 2.5 

3) กลุ่ม บย.และ อก. 
คาดการณ์งบประมาณ
ส าหรับจัดซื้อจัดจ้าง
ล่วงหน้า เผ่ือกรณี
งบประมาณไม่เพียงพอ 

๔.3 ความก้าวหน้า
การด าเนินงาน
คณะท างานพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังทาง
โภชนาการ 

นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างานเฝ้าระวังรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานเดือน ก.พ. 65 ดังนี้ 
   1. ผลการด าเนินงาน เดือน ก.พ.65 

1.1  ตรวจสอบการปรับปรุงตัวชี้วัดในระบบ HDC กับ Template ท่ีส่งให้ HDC 
1.2  ทบทวน ปรับปรุง และรวบรวมรายละเอียดรายการข้อมูลเฝ้าระวัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแบบฟอร์ม  
       Template ของกองแผนงาน และประสานส่งข้อมูลให้กองแผนงานต่อไป 

   2. แผนการด าเนินงานเดือน มี.ค.65 
         2.1  ส่งรายละเอียด Template ตัวชี้วัดเฝ้าระวังทางโภชนาการให้กองแผนงานเพื่อจัดท ารายละเอียดรายการข้อมูล ปี 65  
         2.2  จัดประชุมปรับแก้ไขตาม Template ในระบบ HDC เพื่อน าปญัหาไปหารือกับผู้จัดท าระบบ HDC 

รบัทราบ และด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
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4.4 ความคืบหน้า
โครงการประเมิน
ความเหมาะสมข้อ
ปฏิบัติการกินอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ดีของ
คนไทย (FBDGs) 

นางสาวศศิพร  ตัชชนานุสรณ์  หัวหน้ากลุ่มเสริมสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ แจ้งท่ีประชุมทราบเรื่องการส่งมอบงานโครงการ 
ประเมินความเหมาะสมข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย (FBDGs) โดยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล และเหลือ
เก็บข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี และก าหนดส่งมอบงานเดือน พ.ค.65 

รับทราบ และด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

4.5 ผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ราย
กลุ่มงาน ก.พ.65 

(เอกสารเพื่อทราบ) รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   
เร่ืองพิจารณา  
5.1 (ร่าง) แผนงาน
ยกระดับคุณภาพ
และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
ส านักโภชนาการ 

ดร.วรรณชนก  บุญชู  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ น าเสนอ (ร่าง) แผนงานยกระดับคุณภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส านักโภชนาการ เพื่อเตรียมน าเสนอในการประชุมหารือแผนงานยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิต วันท่ี 16 มี.ค. 65 ดังนี้ 

1. สืบเนื่องจากกรมอนามัยจัดท าโครงการอนาคตแห่งประเทศไทยสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการส่งเสริมสุขภาพขั้นสูง 
(The future of Thailand towards holistic wellness care and advanced health promotion) เพื่อเสนอเป็นโครงการ
พัฒนาส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) งบประมาณ 7,812 ล้านบาท 

2. ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องด้านโภชนาการ ได้แก่ ส่วนสูงเฉล่ียชายไทยเพิ่มขึ้นเป็น 180 ซม. และหญิงไทย 167 ซม. ในอีก 20 ปี 
และ HALE เพิ่มเป็น 75 ปี ในปี 2580 

3. วิเคราะห์ GAP 
3.1 กฎหมายเพื่อควบคุมการตลาดอาหารท่ีไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก     3.4 ประเมินการบริโภคของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
3.2 เพิ่มอัตราก าลังนักโภชนาการในชุมชน                                  3.5 การประเมินโภชนาการระดับยีน 
3.3 ประเมินความรอบรู้ด้านอาหารและโภชนาการ                        3.6 การก าหนดตัวชี้วัดกลางด้านโภชนาการ 

4. วิเคราะห์ LAG 
4.1 พัฒนาคุณภาพข้อมูลเฝ้าระวัง                                          
4.2 พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันและระบบติดตามประเมินผล 
4.3 การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ท่ีน าไปสู่การจัดการปัญหาโภชนาการทุกกลุ่มวัย (ระบบคัดกรอง/ส่งต่อ การรับยาเม็ดเสริมฯ) 
4.4 ขยายผล Healthy canteen/ Healthy break / เมนูชูสุขภาพ / หวานน้อยส่ังได้ 
4.6 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องด้านอาหารและโภชนาการ 
 

เห็นชอบตามท่ีเสนอ และ
มอบกลุ่ม บย. ด าเนินการ
ปรับแก้ไขตามข้อแนะน าและ
น าเสนอ วันท่ี 16 มี.ค. 65 
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5. วิเคราะห์ Trend 

5.1 Personalized nutrition                                 5.7  Meal delivery service 
5.2 Body-positive weight management               5.8  เทคโนโลยีการออกก าลังกายภายในบ้าน Home wellness  
5.3 Multi-functional ingredients production         5.9  Telemedicine, Virtual care 
5.4 Intuitive eating                                           5.10 Food allergens test kits 
5.5 Emerging diet เช่น plant-based diet               5.11 Gadget สุขภาพ 
5.6 Nutritional immunology  

6. วิเคราะห์ Challenge 
6.1 Fake news                            6.7 เศรษฐานะ รายได้น้อย 
6.2 ความเช่ือ                                6.8 Green technology ในการผลิตอาหาร 
6.3 โฆษณาแฝง การตลาด                 6.9 การอพยพย้ายถ่ินฐาน/เคล่ือนย้ายแรงงาน 
6.4 Lifestyle เร่งรีบ ท าให้มีความต้องการอาหารคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่กินง่าย 
6.5 ขาดแคลนอาหารจากภาวะ Climate change/สภาพแวดล้อม โรคระบาด ภัยพิบัติ สงคราม 
6.6 การปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

7.   แผนงานหลักด้านส่งเสริมโภชนาการขั้นสูงในวิถีปกติใหม่ ดังภาพ 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ประชุม 

1. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล รองผอ.ฝ่ายวิชาการ แนะให้ definition ค าว่า “พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม” “ความรอบรู้
ด้านอาหารและโภชนาการ” มีขอบเขตเท่าใด และการวัดหรือประเมินผล แนะให้วัดท่ี Out come ผลลัพธ์ด้านโภชนาการ/
ด้านสุขภาพ และค่าเป้าหมายส่วนสูงเฉล่ียของผู้หญงิไม่ตรงกับท่ีเคยต้ังไว้ 

2. ประธานแนะให้  
- ประเด็น BMI จะยังคงใช้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพอยู่หรือไม่ ถ้ายืนยันใช้อยู่ ให้หาข้อมูลสนับสนุนเตรียมไว้ได้เลย 
- ประเด็น Personalized medicine ก าลังเป็นท่ีนิยม แต่เรายังไม่มีระบบรองรับ อาจดึงบางประเด็นมาเป็นเรื่องเด่นๆ                                  
- ประเด็น FBDGs หากแล้วเสร็จ จะมีการวางแผนส่ือสารอย่างไร 
- คิดกระบวนการขับเคล่ือนในภาพใหญ่ให้ชัดเจน อาจขับเคล่ือนผ่านคณะกรรมการอาหารเป็นยา ในภาพกรมอนามัย 

เน้นเรื่องความปลอดภัย (Clean Food Good Taste) และ คุณภาพ (เมนูชูสุขภาพ) โดยมองภาพกว้าง รองรับการ
จัดท าแผนด้านโภชนาการ 5 ปี ข้างหน้าไปพร้อมกันเลย 

ระเบียบวาระที่ 6   
เร่ืองอื่นๆ 
6.1 การจัดท า
แอพพลิเคช่ันหวาน
น้อยสั่งได้ 

 
 

นายสุพจน์ รื่นเริงกล่ิน หัวหน้ากลุ่ม ทอ. แจ้งท่ีประชุมทราบ หลังการเข้าพบนายอารยะ โรจนวณิชชากร ท่ีปรึกษา รมช. ในการจัดท า 
Application หวานน้อยส่ังได้ ท่ีก าหนดแล้วเสร็จปลายเดือน มี.ค.65 เพื่อให้กรมอนามัย โดยส านักโภชนาการได้มีแพลตฟอร์มใน
การจัดการฐานข้อมูลร้านเครื่องด่ืมหวานน้อยฯ และสร้างความต่ืนตัวกระตุ้นยอดขายให้กับร้านเครื่องด่ืมท่ีมีเมนูหวานน้อย ท้ังนี้ ท่ี
ปรึกษา รมช. เสนอแนะให้ท าการ Sensory Taste เมนูเครื่องด่ืมท่ีแบ่งระดับความหวาน และควรเปิดตัว Application ก่อนช่วงวัน
สงกรานต์ อาจใช้สโลแกนว่า “กรมอนามัยเป็นห่วงสุขภาพประชาชน หวานน้อยร้อยละ 5” และขอความร่วมมือบุคลากรส านัก
โภชนาการเป็นกลุ่มตัวอย่าง Sensory Taste เมนูเครื่องด่ืมหวานน้อย  
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ประชุม 

- ประธานให้เร่งด าเนินการส่ือสารกับพื้นท่ีให้เกิดกลไกของ Local brand รวมทั้งเตรียมข้อมูลและส่ือต่างๆ ให้พร้อม
ก่อนเผยแพร่ และด าเนินการก่อนช่วงสงกรานต์ 

- ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่าจะมีการขอปรับเกณฑ์น้ าตาลใน Healthier Choice โดยปรับปริมาณน้ าตาลจาก ร้อยละ 6 
เป็นร้อยละ 5 ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ 3 ของ คกอช. ขอใหก้ลุ่ม บย. ติดตามเรื่องนี้ด้วย  
 

 
 
รับทราบ และมอบหมาย 
1) กลุ่ม ทอ. น าเสนอ
ความก้าวหน้าในวันท่ี  
18 มี.ค.65 
2) ทุกกลุ่มงานส่งบุคลากร
เป็นกลุ่มตัวอย่าง Sensory 
Taste เมนูเครื่องด่ืมหวาน
น้อย 
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6.2 อาหารและ
โภชนาการใน
โรงเรียน 

นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร หัวหน้ากลุ่ม วร. แจ้งท่ีประชุมทราบ หลังการเข้าพบนายอารยะ โรจนวณิชชากร ท่ีปรึกษา รมช.  
เรื่องการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน พบประเด็นดังนี ้

๑. โรงอาหารและร้านอาหารในโรงเรียน : แม้จะมีการใช้โปรแกรม Thai school lunch แต่ก็ยังมีปัญหาในการจัดอาหารให้ได้
มาตรฐาน แนะให้ใช้เกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร่วมก ากับติดตาม 

๒. ร้านอาหาร/ร้านค้าท่ีอยู่รอบรั้วโรงเรียน : มักเป็นอาหารทอด เครื่องด่ืมรสหวาน ซึ่งเคยหารือกับเทศบาลท่ีมีอ านาจบังคับใช้
ในการก าหนดส่ิงท่ีห้ามขายรอบรั้วโรงเรียนแล้ว แต่ก็ยังขาดการให้ความรู้ด้านโภชนาการ 

๓. โครงการเพลินพัฒน์ : เน้นการสร้างความรอบรู้ โดยอธิบดีกรมอนามัยแนะให้ศูนย์เขตอนามัยสามารถท าวิจัยนอกกรอบได้  
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ประชุม 

- ประธานแนะให้ประเด็นปัญหาการจัดอาหารท่ียังไม่ได้มาตรฐาน หากมีการลงพื้นท่ีร่วมกับทีมอาจารย์ ขอให้เก็บประเด็น
และน าข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีกลับมาวางแผนต่อ 

- นายสุพจน์ รื่นเริงกล่ิน หัวหน้ากลุ่ม ทอ. แนะให้มีการสะท้อนข้อมูล nutrition status ของนักเรียนกลับให้โรงเรียนด้วย 
 

รับทราบ และมอบหมายกลุ่ม 
วร. ด าเนินการ 
 

6.3 การวางแผน
ส ารวจ MICS7 

น.ส.วารีทิพย์  พึ่งพันธ์  หัวหน้ากลุ่ม สป. แจ้งท่ีประชุมทราบ ตามท่ีได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมวางแผนการส ารวจ MICS7 ณ 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีประเด็นว่าส านักงานสถิติฯ จะขอตัดประเด็น Anthropometric (การวัดส่วนสูงและช่ังน้ าหนัก) เนื่องจาก
ข้อจ ากัด ดังนี้ 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 2) ความกังวลจ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่ถึงตามเกณฑ์ท่ีจะเป็นตัวแทน
ประชากร 3) การใช้เจ้าหน้าท่ี Trainee จ านวนมาก  แต่ทาง UNICEF และส านักโภชนาการ ไม่เห็นด้วยในการตัดประเด็นนี้ออกไป 
จึงแนะให้ท าหนังสือราชการช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นของการมีข้อมูลนี้  
 

รับทราบ และมอบหมายกลุ่ม 
สป. เร่งด าเนินการท าหนังสือ
ราชการช้ีแจงเหตุผลความ
จ าเป็นถึงส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

6.4 การแก้ข่าวครีม
เทียม 

น.ส.ศศิพร ตัชชนานุสรณ์ หัวหน้ากลุ่ม สร. แจ้งท่ีประชุมทราบประเด็นการแก้ข่าวครีมเทียม ขอให้คณะท างานสร้างสรรค์และส่ือสาร
นวัตกรรม (NIU) ร่างหนังสือส าหรับแก้ข่าวและประสานส่งนิติกรกรมอนามัยช่วยให้ตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่ เพื่อมิให้เส่ือมเสีย
ต่อช่ือเสียงกรมอนามัย 
 

รับทราบ และมอบหมาย
คณะท างาน NIU 

6.5 ของบประมาณ
งานไอโอดีน 

น.ส.วิภาศรี สุวรรณผล นักโภชนาการปฏิบัติการ แจ้งท่ีประชุมเพื่อพิจารณาการของบประมาณเพิ่มเติม ส าหรับค่าเดินทางของ
ผู้ร่วมงานไอโอดีน วนัท่ี 31 มี.ค.65 เป็นจ านวน 230,000 บาท แต่ประธานขอให้ทบทวนและบริหารจัดการให้อยู่ในงบเดิมคือ 
200,000 บาท 
 

รับทราบ และมอบกลุ่ม วต.
ด าเนินการ 
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6.6 การประเมินขั้น
เงินเดือน รอบ 6 
เดือนแรก 2565 

น.ส.ศศิพร ตัชชนานุสรณ์ รองผอ.ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ขอให้แต่ละกลุ่มงานเตรียมการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
ไว้เลย เนื่องจากใกล้ถึงรอบการประเมิน PMS แล้ว น.ส.กุลธิดา รักกลัด นักโภชนาการปฏิบัติการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึง Timeline  
การประเมินคะแนนตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก ดังนี้ 

๑. วันท่ี 1-10 มี.ค.65 หน่วยงานรายงานผลในระบบ DOC 
๒. วันท่ี 11-15 มี.ค.65 เจ้าภาพตัวชี้วัดตรวจและคีย์คะแนนในระบบ 
๓. วันท่ี 22-23 มี.ค.65 หน่วยงานดูคะแนน และขออุทธรณ์คะแนนบนหลักฐานชุดเดิม ส่งเป็นหนังสือราชการให้กพร.  
๔. วันท่ี 28-29 มี.ค.65 เจ้าภาพตัวชี้วัดทบทวนและตรวจสอบการให้คะแนนหลังอุทธรณ์ ส่งเป็นหนังสือราชการให้กพร. 
๕. วันท่ี 1 เม.ย.65 หน่วยงานดูคะแนนหลังอุธรณ์ 

 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ประชุม 
         นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล รองผอ.ฝ่ายวิชาการ เสนอแนะว่า ควรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ก าหนดน้ าหนัก
คะแนน (%) ตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายเอง เนื่องจากบางคนท างานในรูปแบบคณะท างาน ท่ีนอกเหนือจากกลุ่มงาน  
โดย น.ส.ศศิพร ตัชชนานุสรณ์ รองผอ.ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ แจ้งว่าข้ึนอยู่กับการตกลงกันภายในกลุ่มงานก่อนประเมินอยู่แล้ว 
 

รับทราบ และมอบหมาย 
1)  หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
ด าเนินการแจ้งบุคลากรเพื่อ
คีย์ในระบบ 
2) กลุ่ม อก. จัดเตรียมเกณฑ์
การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

6.4 ก าหนดการ 
คร้ังต่อไป 

ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักโภชนาการ ครั้งท่ี 4/2565  วันท่ี 4 เม.ย.65 
เวลา 9.00-12.00 น. 

 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 

 

      
      นางสาวกุลธิดา  รักกลัด                            นางกุลนันท์ เสนค า 

ผู้จดรายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


